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การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 
วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
 

ผู้มาประชุม 

1. นายอภิเชษฐ์ แสงเมือง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
2. นายภูเบส วิสูตรสุวรรณ ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
3. นางนฤมล บัวชุม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
4. นายประพันธ์ ดีอุด เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
5. นายฐิติวัชร ์ ตันตละ สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 1 อ.เมืองพะเยา 
6. นายมงคล หลักฐาน สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 2 อ.เมืองพะเยา 
7. นายอนุวัฒน์ ใจบุญ สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 3 อ.เมืองพะเยา 
8. นางพิสมัย ใจวัง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 4 อ.เมืองพะเยา 
9. นายบุญมี จิตนารี สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 5 อ.เมืองพะเยา 
10. นายเดชศรี ธิวงค ์ สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 6 อ.เมืองพะเยา 
11. นายฐิติพันธ์ จางศิริสกุลชัย สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 1 อ.เชียงคำ 
12. นายอะดิเรก กองมงคล สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 2 อ.เชียงคำ 
13. นายบุญสินธุ์ มังคลาด สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 3 อ.เชียงคำ 
14. นายธนกร ใจกล้า สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 4 อ.เชียงคำ 
15. นายนิคม ศรีวิราช สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 1 อ.ดอกคำใต้ 
16. นายวิเชษฐ์ วงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 2 อ.ดอกคำใต้ 
17. สิบเอกบุญเดช อินต๊ะสาร สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 3 อ.ดอกคำใต้ 
18. นายบูรณาการ ตาคำ สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 1 อ.ปง 
19. นายอาทิตย์ งามตา สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 2 อ.ปง 
20. นายเสวียน มะโนชัย สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 3 อ.ปง 
21. นายมานพ ศูนย์กลาง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 1 อ.จุน 
22. นายชำนาญ บัวแดง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 2 อ.จุน 
23. นายกมล หทัยดำรงวิทยา สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 2 อ.แม่ใจ 
24. นายเข้ม อัศราช สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 1 อ.ภูซาง 
25. นายประทีป อินธิมา สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 2 อ.ภูซาง 
    

 
 
 

ผู้ขาดการประชุม       ไม่มี 
ลาการประชุม        ไม่มี 

1. นายบุญสินธุ์ มังคลาด สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 3 อ.เชียงคำ 
    

 

 
/ผู้เข้าร่วมประชุม… 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
2. นายธวัช สุทธวงค ์ รองนายก อบจ.พะเยา 
3. นายสวัสดิ์ หอมนาน รองนายก อบจ.พะเยา 
4. นายจำรัส เลาสัตย์ เลขานุการนายก อบจ.พะเยา 
5. นายนัฐนที ศรีวิราช เลขานุการนายก อบจ.พะเยา 
6. นายอัษฎากรณ์ ฉัตรานันท์ เลขานุการนายก อบจ.พะเยา 
7. นายสยาม ปรีชา รองปลัด อบจ. รกท. ปลัด อบจ.พะเยา 
8. นางสาวเบญจกร ร่องสุวรรณ รองปลัด อบจ.พะเยา 
9. นางธนพรรธน์ สุขตัว หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. 
10. นายยงยุทธ ทองคำเกิด รกท.ผอ.กองช่าง 
11. นางสาวลัดดา ทองทา ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน 
12. นางวันเพ็ญ ชูจุ้ย รกท.ผอ.กองการศึกษาฯ 
13. นางมาลินี วัชระวรกานต์ ผอ.กองคลัง 
14. นายวัฒนพงค์ ถิรภัทรไพบูลย์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
15. นางสุจินดา อ่ินคำ ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ 
16. นางสมพร กาไวย์ ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
17. นางชัชฎาพร แข็งแรง รกท.หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
18. นางลำดวน ใจแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
19. นางมยุรี เหมหิรัณย์ หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร 
20. นายประเสริฐ พรหมเผ่า นักจัดการงานทั่วไปชำนานการ 
21. นายเทพบดินทร์ หมั่นไร่ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
22. นางสาวทิวา บรรจง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
23. นางสาวเบญจภรณ์ ไชยราช เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
24. นายนเรศ รักเหล่า นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
25. นางสาววิลัยพร หน่อคำ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
26. นายธนเดช ขวัญใจ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
27. นายณัฏฐ์นพัต ไชยวงศ ์ พนักงานจ้างทั่วไป 
28. นายสุพจน์ อินลือ พนักงานจ้างทั่วไป 
    
    
    
    
    
    

 
 
 

 
/เริ่มประชุม… 
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เริ่มประชุม    เวลา 10.00 น. 
 
เลขานุการสภา อบจ.พะเยา  เร ียนท ่านประธานสภาองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดพะเยา             

ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านรองนายกฯ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านรองปลัด รักษาราชการแทนปลัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองทุก
กอง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566  
กระผมได้ตรวจนับองค์ประชุมแล้ว มีสมาชิกสภาฯ มาลงชื่อเข้าประชุมทั้งสิ้น 
จำนวน  24  ท่าน ครบองค์ประชุมครับ   

ขอเรียนเชิญ นายอภิเชษฐ์ แสงเมือง ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและขึ้นทำหน้าที่ประธานที่
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

 
ประธานสภา อบจ.พะเยา   เชิญทุกทา่นนั่งครับ 
 
เลขานุการสภาฯ  เรียนเชิญนายภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์ รองประธานสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดพะเยา คนที ่ 1 ขึ ้นทำหน้าที ่ช ่วยเหลือประธานสภาฯ และ        
เร ียนเช ิญนางนฤมล  บ ัวช ุม รองประธานสภาองค์การบร ิหารส ่วน        
จังหวัดพะเยา คนที่ 2 ขึ้นทำหน้าที่ช่วยเหลือประธานสภาฯ ครับ 

 
ประธานสภา อบจ.พะเยา   เรียนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา รองนายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดพะเยา คณะที่ปรึกษาและเลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด รองปลัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบร ิหาร       
ส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้อำนวยการกอง และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้มีมติในการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี      
พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 ได้กำหนดสมัยประชุมสภา   
สมัยสามัญ สมัยที ่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 มีกำหนด 45 นับตั ้งแต่       
วันที่ 11 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2566 นั้น 

เพื ่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบร ิหาร       
ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562       
มาตรา 24 ประกอบกับมติสภาดังกล่าวข้างต้น จึงได้ประกาศเปิดประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญ สมัยที ่ 2 ประจำปี       
พ.ศ.  2566 ม ีกำหนด 45 น ับต ั ้ งแต ่ว ันท ี ่  11 ส ิงหาคม 2566                  
ถึง วันที่ 25 กันยายน 2566  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน   

เชิญเลขานุการสภาฯ อ่านประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 
สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 

 
   /เลขานุการสภาฯ... 
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เลขานุการสภาฯ  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง เรียกประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญ สมัยที ่ ๒ ประจำปี    
พ.ศ. ๒๕๖6 

ตามมติ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในคราวประชุมสภา 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 
ได้กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 มีกำหนด 
45 นับตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2566 นั้น 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหว ัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ ่มเต ิมถ ึง (ฉบับที ่ 5)           
พ.ศ. 2562 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
ข้อ 22 ประกอบกับมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาดังกล่าว
ข้างต้น จึงได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญ  
สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 มีกำหนด 45 นับตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม  
2566 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2566  

ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นายอภิเชษฐ์ แสงเมือง  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

 
ประธานสภา อบจ.พะเยา  เลขานุการสภาฯ ได้อ่านประกาศเรียกประชุมสภาฯ ให้ทุกท่าน

ทราบเรียบร้อยแล้ว ผมขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป       
โดยมีเอกสารประกอบการพิจารณาที่ทางฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้นำส่งให้
ท่านสมาชิกทุกคนแล้ว คือ ระเบียบวาระการประชุม จำนวน 1 เล่ม          
เอกสารภาคผนวก จำนวน 3 ชุด  

   
     ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

เรื ่องที่ 1.1 รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้ดำเนินการกรอกแบบประเมิน
มาตรฐานขั้นต่ำเพื่อประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบ 1.1 หน้า 1-17 เพ่ือให้การประเมินมาตรฐาน
ขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 
พ.ศ. 2566 เป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงได้ส่งรายงานผลการบันทึกข้อมูลฯ 
แจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเพื่อทราบ มีสมาชิกสภาฯท่าน
ใดจะสอบถามหรือไมค่รับ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับทราบ 

  
 

 
 

         /เรื่องท่ี 1.2… 
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  เร ื ่องท ี ่  1.2 รายงานการประกาศใช ้แผนพัฒนาท้องถิ่น        

(พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา

ท้องถิ ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566  และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-
2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประชาคมท้องถิ่น
จังหวัดพะเยาแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ 1.2 หน้า 18-29 

สำหรับรายละเอียดแผนงานโครงการ ดูได้ที่กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในวัน และเวลาราชการ 
หรือที่เว็บไซต์ www.py-pao.go.th ญัตตินี้เป็นการรายงานให้สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพ่ือทราบ ไม่มีการลงมติ ที่ประชุมรับทราบ       

 
  เร ื ่องท ี ่  1 .3 รายงานการประกาศใช ้แผนพัฒนาท้องถิ่น        

(พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา

ท้องถิ ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา     
แก้ไข ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2566 โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา   
ลงนามประกาศใช้แล ้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ 1.3          
หน้า 30-44 

สำหรับรายละเอียดแผนงานโครงการ ดูได้ที่กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในวัน และเวลาราชการ 
หรือที่เว็บไซต์ www.py-pao.go.th ญัตตินี้เป็นการรายงานให้สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพ่ือทราบ ไม่มีการลงมติ ที่ประชุมรับทราบ  

 
  เร ื ่องท ี ่  1.4 รายงานการประกาศใช ้แผนพ ัฒนาท ้องถิ่น        

(พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา

ท้องถิ ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา     
แก้ไข ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2566 โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา   
ลงนามประกาศใช้แล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ 1.4        
หน้า 45-56 

สำหรับรายละเอียดแผนงานโครงการ ดูได้ที่กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในวัน และเวลาราชการ 
หรือที่เว็บไซต์ www.py-pao.go.th ญัตตินี้เป็นการรายงานให้สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพ่ือทราบ ไม่มีการลงมติ ที่ประชุมรับทราบ  

 
 
 

 
        /ประธานสภา... 
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  ระเบียบวาระที่  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
เรื่องที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดพะเยา สมัยสามัญ สมัยที ่ 1 ครั ้งที ่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566      
ประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เชิญคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมรายงาน นายเดชศรี  ธิวงค์  

 
นายเดชศรี  ธิวงค์  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผม    
ส.อบจ.พะเยา นายเดชศรี  ธิวงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 6    

อำเภอเมืองพะเยาในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงาน         
การประชุม คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงาน      
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที ่ 1 ครั ้งที ่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 
ประชุมเมื ่อวันที ่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื ่อวันที่         
8 มิถุนายน 2566 ตามสำเนารายงานการประชุมฯ เอกสารภาคผนวกท่ี 2 
ที ่ได้ส่งให้ท่านสมาชิกสภาฯ ไปก่อนหน้านี ้หากท่านใดเห็นว่ารายงาน       
การประชุม มีข้อผิดพลาด บกพร่อง โปรดทักท้วง เพื่อจะได้แก้ไขให้ถูกต้อง
ต่อไป 

 
ประธานสภา อบจ.พะเยา   ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ รายงานการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญ สมัยที ่ 1 ครั ้งที ่  2 ประจำปี           
พ.ศ. 2566 ประชุมเมื ่อวันที ่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 จะมีสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดท่านใดขอแก้ไขหรือไม่ ขอเชิญครับ หากไม่มี    
ผมขอมติที ่ประชุมต่อไป 

 
ประธานสภา อบจ.พะเยา    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านใด เห็นควรรับรอง

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที ่  1 คร ั ้งท ี ่  2 ประจำปี          
พ.ศ. 2566 โปรดยกมือขึ้นครับ 

     
เลขานุการสภาฯ    รับรอง 23 เสียงครับ 

 
ประธานสภา อบจ.พะเยา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านใด ไม่เห็นควรรับรอง

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 
โปรดยกมือขึ้นครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    ไม่รับรอง  -ไม่มี-   
 
ประธานสภา อบจ.พะเยา   สรุปมติที ่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ     

สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ประชุมวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 
ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง ไม่รับรอง ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง 

 
/ระเบียบวาระท่ี 3... 
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ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
ในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ยื่นกระทู้ถามแต่อย่างใด 
 
  ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดพะเยา ตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
  -ไม่มี- 

 
   ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอใหม่ (เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา) 

  เรื่องที่ 5.1 ญัตติขอความเห็นชอบรับโอนทรัพย์สิน เครื่องวัด
ความดันโลหิตแบบสอดแขน ระบบดิจิตอล ยี่ห้อ TERMO รุ่น BP 500 
เชิญท่านนายกฯ แถลงต่อท่ีประชุมสภาฯ ครับ 

 
นายก อบจ.พะเยา   เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

ด ้วย โรงพยาบาลส ่งเสร ิมส ุขภาพตำบลบ้านร ่องเอ ี ่ยน อำเภอปง           
จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นหน่วยบริการสาธารณสุข ในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา ได้รับการสนับสนุนครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องวัดความดัน
โลหิตแบบสอดแขนระบบดิจิตอล ยี่ห้อ TERMO รุ ่น BP ๕๐๐) จำนวน ๑ 
เครื ่องมูลค่าเครื ่องละ ๕๖ ,๕0๐ บาท (ห้าหมื ่นหกพันห้าร ้อยบาท)                    
จากนายชัญญธรณ์ ประตินันท์ธนโชติ เพื่อใช้สำหรับให้บริการผู้ป่วยนอก     
ที่ได้มารับบริการในพ้ืนที ่
  ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการออกคำสั่ง
แต ่งต ั ้ งคณะกรรมการสอบหาข ้อเท ็จจร ิง เพ ื ่อให ้การดำเน ินการ                 
รับโอนทรัพย์สิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผลการตรวจสอบตามรายงานของคณะกรรมการ 
พบว่า เครื ่องดังกล่าวข้างต้น สามารถใช้งานได้ปกติ และไม่ปรากฏว่า    
ชำรุดเสื่อมสภาพ หรือสูญหายไป 
  หนังส ือคณะกรรมการว ิน ิจฉัยปัญหาการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้างและ         
การบริหารพัสดุภาครัฐกรมการบัญชีกลาง ที่ กค(กวจ) ๑๔๐๕.๒/0๒๐๑๔๗ 
ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื ่อง ข้อหารือแนวทางการปฏิบัติ     
ตามพระราชบัญญัต ิการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้าง และการบร ิหารพัสด ุภาครัฐ           
พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ   
การบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีที ่ม ีผ ู ้อ ุท ิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์            
แก่หน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ ่น หรือให้สิทธิอันเกี ่ยวกับพัสดุหรือ      
มอบให้เป็นผู ้ดูแลนั ้น ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื ่อนไขหรือภาระติดพัน    
หน่วยการบริหารท้องถิ ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธิน ั ้นๆ ได้เมื ่อได ้รับ         
ความเห็นชอบจากสภาหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
  แต่อย่างไรก็ดี หลังจากที่ได้รับพัสดุมาแล้วจะต้องดำเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว ่าด้วยการจัดซื ้อจ ัดจ้างและการบร ิหาร         
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๙ การบริหารพัสดุ ต่อไป 
  จึงเรียนมาเพื่อขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา 

/ท่านนายกฯ... 
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ประธานสภา อบจ.พะเยา   ท่านนายกฯ ไดแ้ถลงในญัตติขอความเห็นชอบการรับโอนทรัพย์สิน 

เครื ่องว ัดความดันโลหิตแบบสอดแขน ระบบดิจ ิตอล ยี ่ห ้อ TERMO            
รุ่น BP 500 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องเอี่ยน อำเภอปง       
จังหวัดพะเยา ที ่มีผู ้อุทิศให้สำหรับให้บริการผู ้ป่วยนอกที่มารับบริการ         
ในโรงพยาบาลส่งเสร ิมส ุขภาพตำบลร่องเอ ี ่ยน  เป ็นไปตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวจ) 0405.2/020147 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 
2561 และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ    
เพื่อตรวจสอบการรับครุภัณฑ์การแพทย์ ปรากฏว่าสามารถใช้งานได้ปกติ        
ไม่ปรากฏว่าชำรุดเสื่อมสภาพ หรือสูญหายไป รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบที่ 5.1 หน้า 57-64 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ครับ        
ไม่มีนะครับ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมต่อไป เลขานุการสภาฯ ตรวจนับ
องค์ประชุมด้วยครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 24 ท่าน ครับ 
 
ประธานสภา อบจ.พะเยา  มีจำนวนสมาชิกสภาฯ 24 ท่าน ครบองค์ประชุมนะครับ 

  สมาช ิกสภาฯ ท ่านใดเห ็นชอบรับโอนทรัพย ์ส ินเคร ื ่องวัด        
ความดันโลหิตแบบสอดแขน ระบบดิจิตอล ตามท่ีท่านนายกฯ เสนอโปรดยก
มือขึ้นครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    เห็นชอบ 23 เสียงครับ  

 
ประธานสภา อบจ.พะเยา  สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ รับโอนทรัพย์สินเครื่องวัดความ

ดันโลหิตแบบสอดแขน ระบบดิจิตอล ตามที่ท่านนายกฯ เสนอ โปรดยกมือ
ขึ้นครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    ไม่เห็นชอบ -ไม่มี- ครับ 
 
ประธานสภา อบจ.พะเยา  สรุปมติที่ประชุมเห็นชอบรับโอนทรัพย์สินเครื่องวัดความดันโลหิต 

แบบสอดแขน ระบบดิจิตอล ยี่ห้อ TERMO รุ่น BP 500 ด้วยคะแนนเสียง    
23 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง 

 
   เร ื ่องท ี ่  5.2 ญัตติขออน ุม ัต ิแก ้ไขเปล ี ่ยนแปลงคำชี ้แจง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
(กองคลัง) เชิญท่านนายกฯ แถลงต่อท่ีประชุมสภาฯครับ  

 
 

 
/เรียน ประธานสภา... 
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นายก อบจ.พะเยา  เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลง     
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงาน
บริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
รายการที่ ๓๑ หน้า ๑๕๐ เก้าอ้ีสำหรับผู้มาติดต่อราชการ จำนวน ๑๑,๒๐๐ บาท 
(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาท)และรายการที่ ๓๖ หน้า ๑๕๒ โต๊ะทำงาน
เหล็กสำหรับเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๑,000 บาท (หนึ ่งหมื ่นหนึ่งพันบาท) 
เนื ่องจากปริมาณของครุภัณฑ์และรายละเอียดคำชี ้แจงงบประมาณฯ        
ไม่ถูกต้อง ทำให้ไม่สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ได้รายละเอียดปรากฏตามหนังสือ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
  จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื ่อโปรด
พิจารณาอนุมัต ิ

 
ประธานสภา อบจ.พะเยา   ท่านนายกฯ ได้แถลงถึงหลักการและเหตุผล การขออนุมัติแก้ไข

เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน (กองคลัง) เนื่องจากปริมาณของครุภัณฑ์และรายละเอียดคำชี้แจง
งบประมาณฯ ไม่ถ ูกต ้อง รายละเอียดตามเอกสารประกอบ ที ่  5.2          
หน้า 65 -69  

สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีประเด็นที่จะสอบถามหรือไม่ เชิญครับ       
ไม่มีนะครับ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมต่อไป เลขานุการสภาฯ ตรวจนับ
องค์ประชุมด้วยครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 24 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
 
ประธานสภา อบจ.พะเยา  จำนวนสมาชิกสภาฯ 24 ท่าน ครบองค์ประชุมนะครับ  

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง    
คำช ี ้ แจงงบประมาณรายจ ่ายประจำป ีงบประมาณ พ.ศ.  256 6            
ตามท่ีท่านนายกฯเสนอ โปรดยกมือครับ 

 
เลขานุการสภาฯ   เห็นชอบ 23 เสียงครับ 
 
ประธานสภา อบจ.พะเยา  สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง

คำช ี ้ แจงงบประมาณรายจ ่ายประจำป ีงบประมาณ พ.ศ.  2566            
ตามท่ีท่านนายกฯเสนอ โปรดยกมือครับ 

 
/ไม่เห็นชอบ… 
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เลขานุการสภาฯ  ไม่เห็นชอบ -ไม่มี- ครับ 
 
ประธานสภา อบจ.พะเยา  สรุปมติที่ประชุมเห็นชอบ การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไปงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) 
ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง 

 
   เร ื ่องท ี ่  5.3 ญัตติขออน ุม ัต ิแก ้ไขเปล ี ่ยนแปลงคำชี ้แจง

งบประมาณรายจ ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง) เชิญท่านนายกฯ แถลงต่อที่ประชุมสภาฯครับ  

 
นายก อบจ.พะเยา   เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลง    
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท   
ค ่าก ่อสร ้างส ิ ่งสาธารณูปการ รายการที ่  ๔๙ หน้า ๒๕๗ โครงการ        
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที ่ ๒ ซอย ๒ บังกะโล หมู ่ที ่ ๑๗                
ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา งบประมาณ ๕00,00๐ บาท 
(ห้าแสนบาท) เนื ่องจาก ในขณะนำโครงการเข้าบรรจุในข้อบัญญัติ
งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้บรรจุลักษณะ
งานของโครงการ ไม่ถูกต้อง  ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้รายละเอียด
ปรากฏตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๖ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื ่อโปรด
พิจารณาอนุมัต ิ

 
ประธานสภา อบจ.พะเยา  ท่านนายกฯ ได้แถลงถึงหลักการและเหตุผล การขออนุมัติแก้ไข

เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ค่าท่ีดินและ ส ิ ่ งก ่อสร ้ า ง 
ประเภทค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง)  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช ่วงที ่ 2 ซอย 2 
บังกะโล หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เนื่องจาก
ลักษณะงานของโครงการไม่ถูกต้อง ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการ ได้ 
รายละเอียด ตามเอกสารประกอบที่ 5.3 หน้า 70-73 เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วยว ิธ ีการงบประมาณขององค ์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29 เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

  /สมาชิกสภาฯ… 
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สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีประเด็นที่จะสอบถามหรือไม่ เชิญครับ     

ไม่มีนะครับ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมต่อไป เลขานุการสภาฯ ตรวจนับ
องค์ประชุมด้วยครับ 

 
เลขานุการสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 24 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 

 
ประธานสภา อบจ.พะเยา  จำนวนสมาชิกสภาฯ 24 ท่าน ครบองค์ประชุมนะครับ  

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง      
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที่ท่าน
นายกฯเสนอ โปรดยกมือครับ 

 
เลขานุการสภาฯ  เห็นชอบ 23 เสียงครับ 
 
ประธานสภา อบจ.พะเยา  สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง

คำชี ้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที่      
ท่านนายกฯเสนอ โปรดยกมือครับ 

 
เลขานุการสภาฯ  ไม่เห็นชอบ -ไม่มี- ครับ 

 
ประธานสภา อบจ.พะเยา     สรุปมติที่ประชุมเห็นชอบ การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 

งบประมาณรายจ ่ายประจำป ี งบประมาณ พ.ศ.  2566 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ค่าที ่ดินและสิ ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที ่ 2 ซอย 2 
บังกะโล หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา (กองช่าง) 
ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง 

 
   เรื่องท่ี 5.4 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการที่ขอโอนเพิ่ม แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทั ่วไปเกี ่ยวกับอุตสาหกรรมและ      
การโยธา ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์         
(กองช่าง) เชิญท่านนายกฯแถลงต่อท่ีประชุมสภาฯครับ  

 
นายก อบจ.พะเยา   เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เปลี่ยนเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ จากฉบับ
เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ทำให้คุณภาพ และ
ราคาของครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ที่ตั้งไว้ใน
ข ้อบ ัญญัต ิงบประมาณรายจ ่ายประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เปลี่ยนแปลง ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  

/จึงขอโอน… 
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จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖         
จากรายการที ่คาดว่าจะเหลือจ่าย จำนวน ๒ ,๐๐๐ บาท (สองพันบาท)      
โอนไปเพิ ่มให้กับ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั ่วไป
เก ี ่ยวกับอ ุตสาหกรรมและการโยธา ค ่าคร ุภ ัณฑ์ ประเภทคร ุภ ัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ รายการ และขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ รายการที่ขอโอนเพิ่ม เพื่อให้
สามารถดำเนินการจัดซื ้อครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ รายละเอียดปรากฎตาม
หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖  
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ     
โอนเพิ ่ม โอนลดที ่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี ่ยน หรือโอนไป        
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
  ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจงงบประมาณรายจ่าย         
ในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 
ประธานสภา อบจ.พะเยา    ท่านนายกฯ  ได้แถลงถึงหลักการและเหตุผล ของการขออนุมัติ

โอนเง ินงบประมาณรายจ ่าย  จากรายการท ี ่ คาดว ่าจะเหล ือจ ่ าย            
จำนวน 2,000 บาท (สองพันบาท) และแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจง
งบประมาณรายจ ่ายประจำป ีงบประมาณ พ.ศ.  2566 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทั ่วไปเกี ่ยวกับอุตสาหกรรมและ      
การโยธา ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบ ที ่ 5.4 หน้า 74-79  เนื ่องจากการ
เปลี่ยนเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร ์  ของกระทรวงด ิจ ิท ัลเพ ื ่อเศรษฐก ิจและส ังคม            
ฉบับเดือนมีนาคม 2566 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีประเด็นที่จะสอบถามหรือไม่ เชิญครับ      
ไม่มีนะครับ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมต่อไป เลขานุการสภาฯ ตรวจนับ
องค์ประชุมด้วยครับ 

 
เลขานุการสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 24 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
 
ประธานสภา อบจ.พะเยา  จำนวนสมาชิกสภาฯ 24 ท่าน ครบองค์ประชุมนะครับ  

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายและแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที่ท่านนายกฯ เสนอ โปรดยกมือครับ 

 
เลขานุการสภาฯ  เห็นชอบ 23 เสียงครับ 
 

/สมาชิกสภาฯ... 
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ประธานสภา อบจ.พะเยา  สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 

รายจ่ายและแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที่ท่านนายกฯ เสนอ โปรดยกมือครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    ไม่เห็นชอบ -ไม่มี- ครับ 
 
ประธานสภา อบจ.พะเยา   สรุปมติที ่ประชุมเห็นชอบ การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย จำนวน 2,000 บาท (สองพันบาท) และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ ่ายประจำป ี งบประมาณ พ.ศ.  2566 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั ่วไปเกี ่ยวกับอุตสาหกรรมและ      
การโยธา ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์         
ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง 

 
     เรื่องที่ 5.5 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 จากรายการที ่คาดว่าจะเหลือจ่าย จำนวน  
108,900 บาท (หน ึ ่ งแสนแปดพันเก ้าร ้อยบาท)  โอนไปต ั ้ งจ ่าย               
เป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารทั ่วไป งานบริหารทั ่วไป ค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภ ัณฑ์ สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด อบจ.)          
เชิญท่านนายกฯ แถลงต่อสภาฯ ครับ 

 
นายก อบจ.พะเยา   เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

พะเยา ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์
สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณ
เพื่อการดังกล่าวไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนั้น จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย จากรายการที่คาดว่า
จะเหลือจ่าย จำนวน ๑๐๘ ,๙๐๐ บาท (หนึ ่งแสนแปดพันเก้าร้อยบาท)      
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ สำหรับใช้ประจำ
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา รายละเอียดปรากฏตามหนังสือ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในงบลงทุนโดยการ โอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื ่อโปรด
พิจารณาอนุมัต ิ  

 
ประธานสภา อบจ.พะเยา     ท่านนายกฯ ได้แถลงถึงเหตุผลและความจำเป็นในการขออนุมัติ

โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากรายการ
ที่คาดว่าจะเหลือจ่าย จำนวน 108,900 บาท (หนึ่งแสนแปดพันเก้าร้อยบาท) 
เป็นค่าจัดซื ้อเครื ่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  ขนาด 26,000 บีทียู     
จำนวน 3 เครื ่องๆละ 36,300 บาท (สามหมื ่นหกพันสามร้อยบาท) 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่ 5.5 หน้า 80-83 

/สมาชิกสภาฯ… 
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  สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีประเด็นที่จะสอบถามหรือไม่ เชิญครับ       
ไม่มีนะครับ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมต่อไป เลขานุการสภาฯ ตรวจนับ
องค์ประชุมด้วยครับ 

 
เลขานุการสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 24 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 

 
ประธานสภา อบจ.พะเยา  จำนวนสมาชิกสภาฯ 24 ท่าน ครบองค์ประชุมนะครับ  

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที ่ท ่านนายกฯ เสนอ       
โปรดยกมือครับ  

 
เลขานุการสภาฯ  เห็นชอบ 23 เสียงครับ 

 
ประธานสภา อบจ.พะเยา  สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที ่ท ่านนายกฯ เสนอ      
โปรดยกมือครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    ไม่เห็นชอบ -ไม่มี- ครับ 

 
ประธานสภา อบจ.พะเยา     สรุปมติที่ประชุมเห็นชอบ การขอขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากรายการที่คาดว่าจะเหลือ
จ่าย จำนวน 108,900 บาท (หนึ่งแสนแปดพันเก้าร้อยบาท) โอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (สำนักปลัด 
อบจ.พะเยา) ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง 
  
 เรื่องที่ 5.6 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2566 จากรายการที ่คาดว่าจะเหลือจ่าย จำนวน  
103,500 บาท โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป                   
งานวางแผนสถิติและวิชาการ ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 
เชิญท่านนายกฯ แถลงต่อสภาฯ ครับ 

 
นายก อบจ.พะเยา  เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

พะเยา ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หร ืออิเล ็กทรอนิกส ์ แต่เนื ่องจากไม่ได ้ต ั ้งงบประมาณ           
เพื่อการดังกล่าวไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนั้น จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายการที่คาดว่า
จะเหลือจ่าย จำนวน ๑๐๓ ,๕๐๐ บาท โอนไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั ่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ รายการ        
 
 

/เพ่ือใช้ใน... 
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เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการประจำกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
รายละเอียดปรากฏตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ลงวันที่ 
๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี ่ยน หร ือโอนไปตั ้งจ ่ายเป ็นรายการใหม่ ให ้เป ็นอำนาจอน ุม ัติ              
ของสภาท้องถิ่น 

จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื ่อโปรด
พิจารณาอนุมัต ิ

 
ประธานสภา อบจ.พะเยา     ท่านนายกฯ ได้แถลงถึงเหตุผลและความจำเป็นในการขออนุมัติ

โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากรายการ
ที่คาดว่าจะเหลือจ่าย จำนวน 103,500 บาท เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่ 5.6 หน้า 84-87     

    สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีประเด็นข้อสงสัยที ่จะสอบถามหรือไม่      
เชิญครับ ไม่มีนะครับ หากไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมต่อไป เลขานุการสภาฯ 
ตรวจนับองค์ประชุมด้วยครับ 

 
เลขานุการสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 24 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
 
ประธานสภา อบจ.พะเยา  มีสมาชิกสภาฯ จำนวน 24 ท่าน ครบองค์ประชุมนะครับ 

สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที่นายกฯ เสนอ โปรดยกมือครับ 

 
เลขานุการสภาฯ  เห็นชอบ 23 เสียงครับ 

 
ประธานสภา อบจ.พะเยา  สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที่นายกฯ เสนอ โปรดยกมือครับ 
 
เลขานุการสภาฯ  ไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
 
ประธานสภา อบจ.พะเยา  สรุปมติที่ประชุมเห็นชอบการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากรายการที ่คาดว่าจะเหลือจ่าย 
จำนวน 103,500 บาท (หนึ ่งแสนสามพันห้าร้อยบาท) เพื ่อตั ้งจ่าย       
เป็นรายการใหม่ แผนงานบริหาร งานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล ็กทรอนิกส์  จำนวน 2 รายการ ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง           
ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง 

/เรื่องท่ี 5.7… 
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   เรื่องที่ 5.7 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 จากงานก่อสร้าง ค่าที ่ด ินและสิ ่งก่อสร้าง  
รายการที่ 147 หน้า 307 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่
พื้นที่การเกษตร สายห้วยต้นต้อง บ้านจำบอนใหม่ หมู่ 12 ตำบลอ่างทอง     
อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาท)      
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเขา้สู่
พื้นที่การเกษตร สายทุ่งแทว หมู่ 3 ตำบลทุ่งผาสุข เชื่อม ตำบลฝายกวาง 
อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาท)    
(กองช่าง) เชิญท่านนายกฯ แถลงต่อสภาฯ ครับ 

 
นายก อบจ.พะเยา       เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

พะเยา ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้รับแจ้งจากองค์การบริหาร
ส่วนตำบลอ่างทอง ว่าโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่
การเกษตรสายห้วยต้นต้อง บ้านจำบอนใหม่ หมู ่ ๑๒ ตำบลอ่างทอง    
อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา       
เป็นโครงการที ่ทับซ้อนกับแผนงานโครงการ ขององค์การบริหารส่วน     
ตำบลอ่างทอง ซึ ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื ่อให้การใช้จ่าย
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเป็นไปอย่างคุ้มค่า และ
ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ของโครงการดังกล่าว โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายทุ่งแทว หมู่ ๓ ตำบลทุ่งผาสุข 
เชื่อม ตำบลฝ่ายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท      
(ห ้าแสนบาท) รายละเอียดปรากฏตามหนังส ือองค์การบริหารส่วน       
จงัหวัดพะเยา ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 

จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื ่อโปรด
พิจารณาอนุมัต ิ

 
ประธานสภา อบจ.พะเยา     ท่านนายกฯ ได้แถลงถึงเหตุผลและความจำเป็นในการขออนุมัติ

โอนเง ินงบประมาณรายจ ่าย ประจำป ี งบประมาณ พ.ศ.  2566              
จากโครงการเดิมที ่ทับซ้อนกับแผนงาน/โครงการขององค์การบริหาร       
ส่วนตำบลอ่างทอง ที ่ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว มาตั ้งจ่ายเป็น   
รายการใหม่ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร 
สายทุ่งแทว หมู่ 3 ตำบลทุ่งผาสุข เชื่อม ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ 
จังหวัดพะเยา จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาท) รายละเอียด         
ตามเอกสารประกอบที่ 5.7 หน้า 88-91 

     
 

/สมาชิกสภาฯ… 
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สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีประเด็นข้อสงสัยที ่จะสอบถามหรือไม่     
เชิญครับ ไม่มีนะครับ หากไม่มี  ผมจะขอมติที่ประชุมต่อไป เลขานุการสภาฯ 
ตรวจนับองค์ประชุมด้วยครับ 

 
เลขานุการสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 24 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 

 
ประธานสภา อบจ.พะเยา  มีสมาชิกสภาฯ จำนวน 24 ท่าน ครบองค์ประชุมนะครับ 

สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ การขออนุมัต ิโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที่นายกฯ เสนอ โปรดยกมือครับ 

 
เลขานุการสภาฯ  เห็นชอบ 23 เสียงครับ 

 
ประธานสภา อบจ.พะเยา  สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบการขออนุมัติโอนงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที่นายกฯ เสนอ โปรดยกมือครับ 
 

เลขานุการสภาฯ  ไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
 
ประธานสภา อบจ.พะเยา   สรุปมติที่ประชุมเห็นชอบการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการ
ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู ่พื ้นที่การเกษตร สายทุ่งแทว หมู่ 3      
ตำบลทุ ่งผาสุข เช ื ่อม ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา       
จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาท) ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง            
ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง 

    
   เรื่องที่ 5.8 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 จากรายการที ่คาดว่าจะเหลือจ่าย จำนวน 
140,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาท) โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารทั ่วไป งานบริหารทั ่วไป ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน จำนวน 1 รายการ และประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 
1 รายการ (สำนักปลัด อบจ.) เชิญท่านนายกฯ แถลงต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ  

 
นายก อบจ.พะเยา  เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์
สำนักงาน และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณ 
เพื่อการดังกล่าวไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนั้น จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย จากรายการที่คาดว่า
จะเหลือจ่าย จำนวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาท) โอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ และประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ จำนวน ๑ รายการ สำหรับใช้ปฏิบัติงานราชการและกิจกรรมต่างๆ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา รายละเอียดปรากฏตาม หนังสือ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี ่ยนหรือโอนไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัต ิของ       
สภาท้องถิ่น 

จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื ่อโปรด
พิจารณาอนุมัต ิ

 
ประธานสภา อบจ.พะเยา   ท่านนายกฯ ได้แถลงถึงเหตุผลและความจำเป็นในการขออนุมัติ

โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากรายการ
ที ่คาดว่าจะเหลือจ่าย จำนวน 140,000 บาท (หนึ ่งแสนสี ่หมื่นบาท)       
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป      
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ และประเภท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการรายละเอียดตามเอกสารประกอบที่ 5.8 
หน้า 92 - 96     

    สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีประเด็นข้อสงสัยที ่จะสอบถามหรือไม่     
เชิญครับ ไม่มีนะครับ หากไม่มี  ผมจะขอมติที่ประชุมต่อไป เลขานุการสภาฯ 
ตรวจนับองค์ประชุมด้วยครับ 

 
เลขานุการสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 24 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
 
ประธานสภา อบจ.พะเยา  มีสมาชิกสภาฯ จำนวน 24 ท่าน ครบองค์ประชุมนะครับ 

สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที่นายกฯ เสนอ โปรดยกมือครับ 

 
เลขานุการสภาฯ  เห็นชอบ 23 เสียงครับ 
 
ประธานสภา อบจ.พะเยา  สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที่นายกฯ เสนอ โปรดยกมือครับ 
 

เลขานุการสภาฯ  ไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
 
ประธานสภา อบจ.พะเยา  สรุปมติที่ประชุมเห็นชอบการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากรายการที ่คาดว่าจะเหลือจ่าย 
จำนวน 140,000 บาท (หนึ ่งแสนสี ่หมื ่นบาท) โอนไปตั ้งจ ่ายเป็น     
รายการใหม่ แผนงานบริหาร งานทั่วไป งานบริหารทั ่วไป ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ และประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้า 
จำนวน 1 รายการ ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออก
เสียง 1 เสียง 

 
 

/เรื่องท่ี 5.9... 
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   เรื่องที่ 5.9 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 จากรายการที ่คาดว่าจะเหลือจ่าย จำนวน 
15,970 บาท (หนึ ่งหมื ่นห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาท) โอนไปตั ้งจ ่าย          
เป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด อบจ.) เชิญท่าน
นายกฯ แถลงต่อท่ีประชุมสภาฯ ครับ  

 
นายก อบจ.พะเยา   เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
สำนักงาน แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการดังกล่าวไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนั้น จึงขอโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย จากรายการที ่เหลือจ่าย จำนวน ๑๕ ,๙๗๐ บาท      
(หนึ ่งหมื ่นห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาท) โอนไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ สำหรับใช้ปฏิบัติงานราชการของสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา รายละเอียดปรากฎตามหนังสือองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 

จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื่อโปรด
พิจารณาอนุมัติ 

 
ประธานสภา อบจ.พะเยา   ท่านนายกฯได้แถลงถึงเหตุผลและความจำเป็นในการขออนุมัติ   

โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากรายการ     
ที่คาดว่าจะเหลือจ่าย จำนวน 15,970 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาท)  
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบที่ 5.9 หน้า 97-100  

    สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีประเด็นข้อสงสัยที ่จะสอบถามหรือไม่      
เชิญครับ ไม่มีนะครับ หากไม่มี  ผมจะขอมติที่ประชุมต่อไป เลขานุการสภาฯ 
ตรวจนับองค์ประชุมด้วยครับ 

 
เลขานุการสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 24 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 

 
ประธานสภา อบจ.พะเยา  มีสมาชิกสภาฯ จำนวน 24 ท่าน ครบองค์ประชุมนะครับ 

สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที่นายกฯ เสนอ โปรดยกมือครับ 

/เห็นชอบ... 
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เลขานุการสภาฯ  เห็นชอบ 23 เสียงครับ 
 
ประธานสภา อบจ.พะเยา  สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที่นายกฯ เสนอ โปรดยกมือครับ 
 
เลขานุการสภาฯ  ไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
 
ประธานสภา อบจ.พะเยา    สรุปมติที่ประชุมเห็นชอบการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากรายการที่ คาดว่าจะเหลือจ ่าย    
จำนวน 15,970 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาท)  โอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ แผนงานบริหาร งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง 
ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง    

    
   เร ื ่องที ่ 5.10 ญัตติขออนุมัต ิโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากรายการที ่คาดว่าจะเหลือจ่าย 
จำนวน 410,000 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นบาท) โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ค่าที ่ด ินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุง
อาคารเก ็บพัสดุ  ของสำนักปลัดองค์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดพะเยา        
จำนวน 1 รายการ เชิญท่านนายกฯ แถลงต่อสภาฯ ครับ  

 
นายก อบจ.พะเยา   เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะดำเนินการปรับปรุง
อาคารเก ็บพ ัสด ุของสำนักปล ัดองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดพะเยา              
แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการดังกล่าวไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนั้น จึงขอโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย จากรายการที่เหลือจ่าย จำนวน ๔๑๐,0๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นบาท) 
โอนไปตั ้งจ ่ายเป ็นรายการใหม ่แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา           
งานก่อสร้าง ค่าที ่ด ินและสิ ่งก่อสร้างประเภทค่าปรับปรุงที ่ด ินและ
สิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุของสำนักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา จำนวน ๑ รายการ เพื่อให้มีพื้นที่จัดเก็บรักษาพัสดุ              
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความปลอดภัย ป้องกันการสูญหายและ
เสื ่อมสภาพของพัสดุของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
รายละเอียดปรากฏตามหนังส ือองค์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดพะเยา             
ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 

จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื ่อโปรด
พิจารณาอนุมัต ิ

/ท่านนายกฯ... 
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ประธานสภา อบจ.พะเยา   ท่านนายกฯ ได้แถลงถึงเหตุผลและความจำเป็นในการขออนุมัติ

โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากรายการ
ที ่คาดว่าจะเหลือจ่าย จำนวน 410,000 บาท (สี ่แสนหนึ่งหมื ่นบาท)       
โอนไปตั ้งจ ่ายเป ็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา          
งานก่อสร้าง ค่าที ่ด ินและสิ ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที ่ด ินและ
สิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่ 5.10 
หน้า 101 – 104 

    สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีประเด็นข้อสงสัยที ่จะสอบถามหรือไม่     
เชิญครับ ไม่มีนะครับ หากไม่มี  ผมจะขอมติที่ประชุมต่อไป เลขานุการสภาฯ 
ตรวจนับองค์ประชุมด้วยครับ 

 
เลขานุการสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 24 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
 
ประธานสภา อบจ.พะเยา  มีสมาชิกสภาฯ จำนวน 24 ท่าน ครบองค์ประชุมนะครับ 

สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที่นายกฯ เสนอ โปรดยกมือครับ 

 
เลขานุการสภาฯ  เห็นชอบ 23 เสียงครับ 
 
ประธานสภา อบจ.พะเยา  สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที่นายกฯ เสนอ โปรดยกมือครับ 
 
เลขานุการสภาฯ  ไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
 
ประธานสภา อบจ.พะเยา  สรุปมติที่ประชุมเห็นชอบการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากรายการที่คาดว่าจะเหลือจ่ายจำนวน 
410,000 บาท (สี ่แสนหนึ่งหมื ่นบาท) โอนไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (สำนักปลัด อบจ.) ด้วยคะแนน
เสียง 23 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง 

    
  เรื่องที่ 5.11 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2566  จากรายการที่เหลือจ่าย จำนวน 27,500 บาท  
(สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาท) โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 
รายการ (สำนักปลัด อบจ.) เชิญท่านนายกฯ แถลงต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ  

 
นายก อบจ.พะเยา   เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์
สำนักงานตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณ
เพื่อการดังกล่าวไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนั้น  

/จึงขอโอน… 
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จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย จากรายการ ที ่ เหลือจ่าย จำนวน       
๒๗,๕0๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาท) โอนไป ตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ สำหรับใช้ประจำสำนักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา รายละเอียดปรากฏตามหนังสือองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในงบลงท ุน โดยการโอนเพ ิ ่ ม  โอนลด ท ี ่ทำให ้ล ักษณะ ปร ิมาณ            
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น 

จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื ่อโปรด
พิจารณาอนุมัต ิ

 
ประธานสภา อบจ.พะเยา   ท่านนายกฯ ได้แถลงถึงเหตุผลและความจำเป็นในการขออนุมัติ

โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากรายการ                
ที่เหลือจ่าย จำนวน 27,500 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาท) โอนไป  
ตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั ่วไป งานบริหารทั ่วไป           
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบที่ 5.11 หน้า 105-107     

    สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีประเด็นข้อสงสัยที ่จะสอบถามหรือไม่     
เชิญครับ ไม่มีนะครับ หากไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมต่อไป เลขานุการสภาฯ 
ตรวจนับองค์ประชุมด้วยครับ 

 
เลขานุการสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 24 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 

 
ประธานสภา อบจ.พะเยา  มีสมาชิกสภาฯ จำนวน 24 ท่าน ครบองค์ประชุมนะครับ 

สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที่นายกฯ เสนอ โปรดยกมือครับ 

 
เลขานุการสภาฯ  เห็นชอบ 23 เสียงครับ 
 
ประธานสภา อบจ.พะเยา  สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที่นายกฯ เสนอ โปรดยกมือครับ 
 
เลขานุการสภาฯ  ไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
 
ประธานสภา อบจ.พะเยา   สรุปมติที่ประชุมเห็นชอบการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากรายการที่เหลือจ่าย จำนวน 27,500 บาท 
(สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาท) โอนไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
จำนวน 1 รายการ ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออก
เสียง 1 เสียง 

/เรื่องท่ี 5.12... 
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    เรื่องท่ี 5.12 ญัตติขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตามแผนการ        
ใช้จ่ายเงินบำรุงของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 จำนวน 4 แห่ง เชิญท่านนายกฯ 
แถลงต่อท่ีประชุมสภาฯ ครับ  

 
นายก อบจ.พะเยา   เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

ด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา จำนวน ๔ แห่งได้เตรียมดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้ 

๑. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ เป็นเงิน ๒๙๓,๒๐๐ บาท 
 2. ครุภัณฑ์สำนักงาน    จำนวน   ๕  รายการ เป็นเงิน   ๖๔,๔๐๐ บาท 

รวมทั้งสิ้น ๑๕ รายการ เป็นจำนวนเงิน ๒๓๖,๓๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่น
หกพันสามร้อยบาท) เพื ่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 

 
เลขานุการสภาฯ    ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ 
 
ประธานสภา อบจ.พะเยา  เชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 

 
เลขานุการสภาฯ   จำนวนเงินที ่ท่านนายกฯ แถลงขออนุมัติต่อสภาฯ ไม่ตรงกับ     

แบบเสนอญ ัตต ิ  ค ือจำนวนเง ินท ี ่ แถลงจำนวน 236,300 บาท                 
แต่ในแบบเสนอญัตติระบุจำนวนเงิน 357,600 บาท น่าจะเกิดความ
คลาดเคลื่อนของตัวเลขครับ 

 
นายก อบจ.พะเยา   เรียน ท่านประธานสภาฯ ครับ คำแถลงที ่เจ้าหน้าที ่เสนอมา         

ไม่ถูกต้องครับ ผมขอแถลงต่อสภาฯ ใหม่ครับ 
 
ประธานสภา อบจ.พะเยา   เชิญท่านนายกฯ ครับ 
 
นายก อบจ.พะเยา   เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

ด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา จำนวน ๔ แห่งได้เตรียมดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้ 

๑. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ เป็นเงิน ๒๙๓,๒๐๐ บาท 
 2. ครุภัณฑ์สำนักงาน    จำนวน ๕    รายการ เป็นเงิน   ๖๔,๔๐๐ บาท 

รวมทั้งสิ้น ๑๕ รายการ เป็นจำนวนเงิน 357,600 บาท (สามแสนห้าหมื่น
เจ็ดพันหกร้อยบาท) เพื ่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 

/๑. ระเบียบ… 
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๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและ

หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๔๖0    
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ข้อ ๖ การใช้จ่ายเงินบำรุง ให้จ่ายได้เพ่ือการสาธารณสุข 
และการบริหารจัดการโรงพยาบาล และหน่วยบริการสาธารณสุข (๕)       
ค่าครุภ ัณฑ์ ที ่ด ินและสิ ่งก่อสร้างของโรงพยาบาลและหน่วยบริการ
สาธารณสุข 

การใช้จ่ายเงินบำรุงตาม (๕) ให้เสนอผู้บริหารท้องถิ่น     
ให้ความเห็นชอบแล้วเสนอให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุมัติ 

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๑๘๐๘.๒/ว๗๓๐๓ 
ลงวันที ่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เร ื ่องซักซ้อมแนวทางการปฏิบัต ิงาน          
ด ้านการเง ินการคลังของโรงพยาบาลและหน่วยบร ิการสาธารณสุข          
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ข ้อ ๓.  การดำเน ินการเก ี ่ยวกับการจัดซ ื ้อจ ัดจ้าง         
โดยใช้จ่ายจากเงินบำรุงให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

การใช้จ่ายเงินบำรุงเป็นค่าครุภัณฑ์ ให้ผู้อำนวยการ  
โรงพยาบาลหรือหัวหน้าหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่น เสนอผู ้บริหารท้องถิ ่นให้ความเห็นชอบและเสนอสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอนุมัติ 

๓. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื ่อโปรด
พิจารณาอนุมัต ิ  

 
ประธานสภา อบจ.พะเยา   ท่านนายกฯ ได้แถลงเพื่อขออนุมัติต่อสภาฯ ถึงการจัดซื้อครุภัณฑ์

ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา จำนวน 4 แห่ง ตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงของสถานีอนามัยเฉลิม
พระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ        
พ . ศ .  2566  รวม  15  ร ายการ  จ ำนวน เ ง ิ น  357 ,600  บาท                      
(สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาท) เป็นไปตามข้อระเบียบและหนังสือ   
สั่งการที่เกี่ยวข้อง แจ้งทุกท่านทราบแล้วรายละเอียดตามเอกสารประกอบ   
ที่ 5.12 หน้า 108-121 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีประเด็นข้อสงสัยที ่จะสอบถามหรือไม่      
เชิญครับ ไม่มีนะครับ หากไม่มี  ผมจะขอมติที่ประชุมต่อไป เลขานุการสภาฯ 
ตรวจนับองค์ประชุมด้วยครับ 

 
เลขานุการสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 24 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
 

/มีสมาชิกสภาฯ... 
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ประธานสภา อบจ.พะเยา  มีสมาชิกสภาฯ จำนวน 24 ท่าน ครบองค์ประชุมนะครับ 

 สมาช ิกสภาฯท่านใดเห ็นชอบ การขออนุม ัติ จ ัดซ ื ้อครุภ ัณฑ์ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
ตามท่ีนายกฯ เสนอ โปรดยกมือครับ 

 
เลขานุการสภาฯ  เห็นชอบ 23 เสียงครับ 

 
ประธานสภา อบจ.พะเยา   สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ การขออนุมัติจัดซื ้อครุภัณฑ์ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
ตามท่ีนายกฯ เสนอ โปรดยกมือครับ 

 
เลขานุการสภาฯ  ไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 

 
ประธานสภา อบจ.พะเยา   สรุปมติที่ประชุมเห็นชอบการขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงของสถานีอนามัย
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 จำนวน 4 แห่ง รวม 15 รายการ 
จำนวนเงิน 357,600 บาท (สามแสนห้าหมื ่นเจ ็ดพันหกร ้อยบาท)          
ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง 

     
    เร ื ่องที ่ 5.13 ญัตติขออนุมัต ิโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจำป ี งบประมาณ พ .ศ .  2566  จากรายการท ี ่ เ หล ื อจ ่ าย                 
จำนวน 4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาท) โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด อบจ.) เชิญท่านนายกฯ แถลงต่อ
ที่ประชุมสภาฯ ครับ  

 
นายก อบจ.พะเยา   เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะดำเนินการจัดซื ้อครุภ ัณฑ์
สำนักงาน แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการดังกล่าวไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนั้น จึงขอโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย จากรายการที ่เหลือจ่าย จำนวน ๔ ,๕0๐ บาท           
(สี่พันห้าร้อยบาท) โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบร ิหารท ั ่วไป ค ่าคร ุภ ัณฑ์ประเภทครุภ ัณฑ์สำนักงาน จำนวน                
๑ รายการ สำหรับใช้ประจำสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
รายละเอียดปรากฏตาม หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ลงวันที่ 
๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 

/จึงเสนอ… 
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จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื ่อโปรด

พิจารณาอนุมัต ิ
 
ประธานสภา อบจ.พะเยา   ท่านนายกฯ ได้แถลงถึงเหตุผลและความจำเป็นในการขออนุมัติ

โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากรายการ
ที ่เหลือจ่าย จำนวน 4,500 บาท (สี ่พันห้าร ้อยบาท) โอนไปตั ้งจ ่าย        
เป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบที่ 5.13 หน้า 122-124  

    สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีประเด็นข้อสงสัยที ่จะสอบถามหรือไม่     
เชิญครับ ไม่มีนะครับ หากไม่มี  ผมจะขอมติที่ประชุมต่อไป เลขานุการสภาฯ 
ตรวจนับองค์ประชุมด้วยครับ 

 
เลขานุการสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 24 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
 
ประธานสภา อบจ.พะเยา  มีสมาชิกสภาฯ จำนวน 24 ท่าน ครบองค์ประชุมนะครับ 

สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ การขออนุมัต ิโอนงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามท่ีนายกฯ เสนอ โปรดยกมือ
ครับ 

 
เลขานุการสภาฯ  เห็นชอบ 23 เสียงครับ 
 
ประธานสภา อบจ.พะเยา  สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามท่ีนายกฯ เสนอ โปรดยกมือ
ครับ 

 
เลขานุการสภาฯ  ไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
 
ประธานสภา อบจ.พะเยา     สรุปมติที่ประชุมเห็นชอบการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากรายการที่เหลือจ่าย จำนวน 4,500 
บาท (สี่พันห้าร้อยบาท) โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 
รายการ ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง 

 
ประธานสภา อบจ.พะเยา  เร ื ่องที ่ 5.14 ญัตติขออนุมัต ิโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จากงานก่อสร้าง ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
รายการที ่ 105 หน้า 286 จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาท)       
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่
พื้นที่การเกษตร หมู่ 7 ตำบลหย่วน เชื่อม ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ 
จงัหวัดพะเยา เชิญท่านนายกฯ แถลงต่อท่ีประชุมสภาฯ ครับ  

 
 

/เรียน... 
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นายก อบจ.พะเยา      เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะดำเนินโครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าส ู ่พ ื ้นที ่การเกษตร ตามที ่ได ้ร ับการร้องขอ          
จากราษฎรและเพื่อประโยชน์ในการสัญจรเข้าสู่พื้นที่การเกษตรของราษฎร
ในเขตพ้ืนที ่แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการดังกล่าวไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้การดำเนิน
โครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีงบประมาณสำหรับการดำเนิน
โครงการ จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายจากโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 
โอนไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น       
เข ้าส ู ่พ ื ้นท ี ่การเกษตร หม ู ่  ๗ ตำบลหย ่วน เช ื ่อม ตำบลเช ียงบาน           
อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา จำนวน ๕0๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาท) 
รายละเอียดปรากฏตามหนังส ือองค์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดพะเยา             
ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในงบลงท ุน โดยการโอนเพ ิ ่ ม  โอนลด ท ี ่ทำให ้ล ักษณะ ปริ มาณ           
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น 
  จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื ่อโปรด
พิจารณาอนุมัต ิ

 
ประธานสภา อบจ.พะเยา   ท่านนายกฯ ได้แถลงถึงเหตุผลและความจำเป็นในการขออนุมัติ

โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากงาน
ก่อสร้าง ค่าที ่ด ินและสิ ่งก่อสร้าง รายการที ่ 105 หน้า 286 จำนวน 
500,000 บาท (ห้าแสนบาท) โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการ
ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ 7 ตำบลหย่วน เชื่อม 
ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบที่ 5.14 หน้า 125 - 127      

    สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีประเด็นข้อสงสัยที ่จะสอบถามหรือไม่      
เชิญครับ ไม่มีนะครับ หากไม่มี  ผมจะขอมติที่ประชุมต่อไป เลขานุการสภาฯ 
ตรวจนับองค์ประชุมด้วยครับ 

 
เลขานุการสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 24 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 

 
ประธานสภา อบจ.พะเยา  มีสมาชิกสภาฯ จำนวน 24 ท่าน ครบองค์ประชุมนะครับ 

สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที่นายกฯ เสนอ โปรดยกมือครับ 

 
เลขานุการสภาฯ  เห็นชอบ 23 เสียงครับ 
 
ประธานสภา อบจ.พะเยา  สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที่นายกฯ เสนอ โปรดยกมือครับ 
/ไม่เห็นชอบ... 
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เลขานุการสภาฯ  ไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
 
ประธานสภา อบจ.พะเยา  สรุปมติที่ประชุมเห็นชอบการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากงานก่อสร้าง ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
รายการที่ 105 หน้า 286 จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาท) โอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้ าสู่พื้นที่
การเกษตร หมู ่ 7 ตำบลหย่วน เชื ่อม ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ   
จงัหวัดพะเยา ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง 

  
   เร ื ่องที ่ 5.15 ญัตติขออนุมัต ิโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  จากรายการที ่เหลือจ่าย จำนวน 
11,800 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาท) โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภ ัณฑ์ สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุขฯ)        
เชิญท่านนายกฯ แถลงต่อท่ีประชุมสภาฯ ครับ  

 
นายก อบจ.พะเยา   เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะดำเนินการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์สำนักงาน แต่เนื ่องจากไม่ได้ตั ้งงบประมาณเพื ่อการดังกล่าว          
ไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ดังน ั ้น จ ึงขอโอนเง ินงบประมาณรายจ่าย จากรายการที ่ เหล ือจ ่าย        
จำนวน ๑๑,๘๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาท) โอนไปตั้งจ่าย     
เป็นรายการใหม่ แผนงานสาธารณสุขงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
ค่าครุภ ัณฑ์ ประเภทครุภ ัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ เพื ่อใช้
ปฏิบัติงานราชการประจำกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รายละเอียด
ปรากฏตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖  
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 
  จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื ่อโปรด
พิจารณาอนุมัต ิ

 
ประธานสภา อบจ.พะเยา  ท่านนายกฯ ได้แถลงถึงเหตุผลและความจำเป็นในการขออนุมัติโอน

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากรายการ      
ที ่เหลือจ่าย จำนวน 11,800 บาท (หนึ ่งหมื ่นหนึ ่งพันแปดร้อยบาท)        
โอนไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั ่วไป
เกี ่ยวกับสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 
รายการ รายละเอียดตามเอกสาร ประกอบที่ 5.15 หน้า 128-131 

   /สมาชิกสภาฯ... 
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สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีประเด็นข้อสงสัยที ่จะสอบถามหรือไม่     
เชิญครับ ไม่มีนะครับ หากไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมต่อไป เลขานุการสภาฯ 
ตรวจนับองค์ประชุมด้วยครับ 

 
เลขานุการสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 24 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 

 
ประธานสภา อบจ.พะเยา  มีสมาชิกสภาฯ จำนวน 24 ท่าน ครบองค์ประชุมนะครับ 

สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที่นายกฯ เสนอ โปรดยกมือครับ 

 
เลขานุการสภาฯ  เห็นชอบ 23 เสียงครับ 
 
ประธานสภา อบจ.พะเยา  สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที่นายกฯ เสนอ โปรดยกมือครับ 
 

เลขานุการสภาฯ    ไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
 

ประธานสภา อบจ.พะเยา  สรุปมติที่ประชุมเห็นชอบการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากรายการที ่เหลือจ่าย จำนวน 
11,800 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาท) โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง 
ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง 

 
  เร ื ่องที ่ 5.16 ญัตติขออนุมัติแก ้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 รายการที ่ 70 หน้า 268 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด     
รอบรั้วเหล็กสนามฟุตบอล 1 จำนวน 790,700 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่น
เจ็ดร้อยบาท) เนื่องจากเปลี่ยนแปลงลักษณะและปริมาณ เชิญท่านนายกฯ 
แถลงต่อสภาฯ ครับ  

 
นายก อบจ.พะเยา   เรียน  ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

ด้วยองค์การบร ิหารส่วนจังหวัดพะเยา จะดำเนินการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการรายการที่ ๗๐ หน้า ๒๖๘ โครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดรอบรั้วเหล็ก
สนามฟุตบอล ๑ จำนวน ๗๙๐,๗๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยบาท) 
เน ื ่องจากมีการเปลี ่ยนแปลงลักษณะและปริมาณงานของโครงการ 
รายละเอียดปรากฏตามหนังส ือองค์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดพะเยา             
ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
   

  /ระเบียบ… 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
  จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื ่อโปรด
พิจารณาอนุมัต ิ

 
ประธานสภา อบจ.พะเยา   ท่านนายกฯ ได้แถลงถึงเหตุผลและความจำเป็นในการขออนุมัติ

แก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2566 
รายการที่ 70 หน้า 268 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมฝาปิดรอบรั้วเหล็กสนามฟุตบอล 1 จำนวน 790,700 
บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยบาท) เนื่องจากเปลี่ยนแปลงลักษณะและ
ปริมาณ รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่ 5.16 หน้า 132 – 135 

    
    สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีประเด็นข้อสงสัยที ่จะสอบถามหรือไม่     

เชิญครับ ไม่มีนะครับ หากไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมต่อไป เลขานุการสภาฯ 
ตรวจนับองค์ประชุมด้วยครับ 

 
เลขานุการสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 24 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
 
ประธานสภา อบจ.พะเยา  มีสมาชิกสภาฯ จำนวน 24 ท่าน ครบองค์ประชุมนะครับ 
 

สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ การขออนุมัติ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ตามที่ท่านนายกฯ เสนอ 
โปรดยกมือครับ 

 
เลขานุการสภาฯ  เห็นชอบ 23 เสียงครับ 
 
ประธานสภา อบจ.พะเยา  สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ การขออนุมัติ แก้ไขเปลี่ยนแปลง 

คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ตามที่ท่านนายกฯ เสนอ 
โปรดยกมือครับ 

 
เลขานุการสภาฯ  ไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
 
ประธานสภา อบจ.พะเยา   สรุปมติที่ประชุมเห็นชอบการขออนุมัติ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 รายการที ่ 70 หน้า 268
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดรอบ
รั ้วเหล็กสนามฟุตบอล 1 จำนวน 790,700  บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่น       
เจ็ดร้อยบาท) เนื่องจากเปลี่ยนแปลงลักษณะและปริมาณ ด้วยคะแนนเสียง 
23 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง  

 
/ท่านสมาชิกสภาฯ... 
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ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร ท่านรอง
ปลัดฯ ผู้อำนวยการกอง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ เนื่องจากขณะนี้
ถึงเวลาที่เราจะพักรับประทานอาหารกลางวันแล้ว ยังมีญัตติที่ไม่ได้พิจารณา
อีกสองเรื่อง ซึ่งมีเรื่องสำคัญคือญัตติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ผมจะขอพักการประชุมเพื ่อรับประทาน
อาหารกลางวัน เป็นเวลา 45 นาที แล้วจะกลับมาประชุมพิจารณา           
ต่อครับ เชิญทุกท่านพักครับ 

 
- พักการประชุมเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน -  

 
เริ่มประชุมเวลา              13.00 น. 
 
ประธานสภา อบจ.พะเยา   ท่านสมาช ิกสภาฯ ทุกท่านคร ับ ผมจะดำเน ินการประช ุมฯ        

เพื่อพิจารณาญัตติที่เหลือตามระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ    
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ต่อไป เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุมด้วยครับ 

 
เลขานุการสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 24 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
 
ประธานสภา อบจ.พะเยา  มีสมาชิกสภาฯ จำนวน 24 ทา่น ครบองค์ประชุมนะครับ ต่อไปเป็น 

 
เรื ่องที่ 5.17 ญัตติขอความเห็นชอบในการกู้เงินจากเงินทุน

ส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและ
สวัสดิการ (เงินสมทบ กบข. , พตส. , ฉ.11 , ค่าเล่าเรียนบุตร) ให้แก่
บุคลากรถ่ายโอน สอน. และ รพ.สต. สังกัดอบจ.พะเยา เชิญท่านนายกฯ 
แถลงต่อสภาฯ ครับ  

 
นายก อบจ.พะเยา     เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

  ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖0 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๕๔ แห่งและได้รับการจัดสรรงบประมาณเงิน
อุดหนุนทั่วไปสำหรับบุคลากรถ่ายโอนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ไม่เพียงพอ ดังนั้น จึงขอกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จำนวน ๒๑,๐๕0,๑๐๗.๗๕ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านห้าหมื่นหนึ่งร้อย  
เจ ็ดบาทเจ ็ดส ิบห้าสตางค ์ )  เพ ื ่อจ ่ายเป ็นเง ินเด ือน และสว ัสด ิการ              
(เงินสมทบ กบข. , พ.ต.ส. , ฉ.๑๑ , ค่าเล่าเรียนบุตร) ให้แก่บุคลากรถ่ายโอน 
สอน. และ รพ.สต. สังกัด อบจ.พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
รายละเอียดปรากฏตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ลงวันที่ 
๑๘ สิงหาคม ๒๕๖6 
  
 

 /ตามหนังสือ… 
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 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ที ่ มท 0๘๑๙.๒/          
ว ๓๓๓๕ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการใช้
จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่รับการถ่ายโอนภารกิจสถานี
อนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖0 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล กรณีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ
สนับสนุนบุคลากรถ่ายโอนไม่เพียงพอ และมีเงินสะสมไม่เพียงพอที่จะจ่าย
เป็นเงินเดือน และค่าตอบแทนต่างๆ จึงต้องขอกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริม
กิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา
ท้องถิ่น 
  จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื ่อโปรด
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 
ประธานสภา อบจ.พะเยา  ท่านนายกฯ ได้แถลงถึงเหตุผลและความจำเป็นในการกู ้เงิน     

จาก เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน
ให้กับข้าราชการถ่ายโอน สอน.และ รพ.สต. เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ ่น ที ่ มท 0819.2/ว 3335 ลงวันที ่ 11 สิงหาคม 
2566 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่รับถ่ายโอนภารกิจ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา       
นวมินทราชินี และโรงพยายาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรณีได้รับการ
จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน      
ไม่เพียงพอ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น รายละเอียด     
ตามเอกสารประกอบที่ 5.17 หน้า 136-163 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีประเด็นข้อสงสัยที ่จะสอบถามหรือไม่      
เชิญครับ ไม่มีนะครับ หากไม่มี  ผมจะขอมติที่ประชุมต่อไป เลขานุการสภาฯ 
ตรวจนับองค์ประชุมด้วยครับ 

 
เลขานุการสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 24 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 

 
ประธานสภา อบจ.พะเยา  มีสมาชิกสภาฯ จำนวน 24 ท่าน ครบองค์ประชุมนะครับ 

สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบในการกู ้เง ินจากเงินทุนส่งเสริม 
กิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 21,050,107.75 บาท      
(ยี่สิบเอ็ดล้านห้าหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) ตามที่ท่านนายกฯ 
เสนอโปรดยกมือครับ 

 
เลขานุการสภาฯ  เห็นชอบ 23 เสียงครับ 
 
ประธานสภา อบจ.พะเยา  สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ ในการกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริม

กิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 21,050,107.75 บาท      
(ยี่สิบเอ็ดล้านห้าหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) ตามที่ท่านนายกฯ 
เสนอ โปรดยกมือครับ 

 
/ไม่เห็นชอบ... 



33 
 
เลขานุการสภาฯ  ไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
 
ประธานสภา อบจ.พะเยา  สรุปมติที่ประชุมเห็นชอบการในการกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการ

องค์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัด เพื ่อจ ่ายเป ็นเง ินเด ือนและสว ัสด ิการ             
(เงินสมทบ กบข. , พ.ต.ส. , ฉ.11 , ค่าเล่าเรียนบุตร) ให้แก่บุคลากร       
ถ่ายโอน สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และ
โรงพยายาบาลส ่งเสริ มส ุขภาพตำบลส ังก ัด อบจ.พะเยา  จำนวน 
21,050,107.75 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านห้าหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดบาทเจ็ดสิบห้า
สตางค์) ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง
  

เรื่องท่ี 5.18 ญัตติการเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
 จังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
  ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้เสนอญัตติ

ร ่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื ่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่าง
ข้อบัญญัติฯ เสนอมายังสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 14 
สิงหาคม 2566 ซึ ่งอยู ่ในกรอบเวลาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย             
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2563     
ข้อ 23 โดยมีเอกสารประกอบการพิจารณา ตั้งแต่หน้าที่ 164 – 179 
และเอกสารภาคผนวก 3 (เล่มร่างข้อบัญญัติฯลฯ จำนวน 1 เล่ม) 

ก่อนที่สภาฯ จะพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ต่อไปนั้น ขอให้เลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ชี้แจงข้อระเบียบและกฎหมาย
วิธีการจัดทำงบประมาณและขั้นตอนการพิจารณาให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบ 
เชิญครับ  

 
เลขานุการสภาฯ   เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ผมขอชี้แจง

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก่อนการพิจารณารับหลักการร่างข้อบัญญัติ 
ดังต่อไปนี้ครับ 
 ๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  

ข้อ ๒๓ กำหนดว่า ให้เจ้าหน้าที ่งบประมาณทำการพิจารณา
ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในชั ้นต้นแล้ว เสนอต่อ          
ผู้บริหารท้องถิ่น 

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใด
เป็นงบประมาณประจำปีแล้วให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดทำ
เป็นร ่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อผ ู ้บร ิหารท้องถิ ่นอ ีกคร ั ้ งหนึ่ ง             
เพ่ือผู้บริหารท้องถิ่น ได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม  
  ๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕65 
 ข้อ 43 ร่างข้อบัญญัติต้องแบ่งเป็นข้อและมีบันทึกดังต่อไปนี้ 

(1) หลักการของร่างข้อบัญญัติ 
(2) เหตุผลที่เสนอร่างข้อบัญญัติ 
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การเสนอร่างข้อบัญญัติให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็น

สามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้   
    ข้อ 45 วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณา         
สามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที ่สอง  ให้กำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่น             
มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น   
 ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ และลงมติว่าจะรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย 
ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว  
 เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ วาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่น
อาจจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่น พิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ ครับ 
 

ประธานสภา อบจ.พะเยา    เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องก่อนการพิจารณา
ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน
ทราบแล้ว ต่อไปขอเชิญท่านนายกฯ แถลงต่อท่ีประชุมสภาฯ เชิญครับ 

 
นายก อบจ.พะเยา  เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
  บัดนี ้ ถึงเวลาที ่ผ ู ้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาจะได้เสนอ          

ร ่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗          
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและ
สมาชิกทุกท่าน ได้ร ับทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังต่อไปนี้ 

    
   ๑. สถานการณ์คลัง 
   ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
         ในป ี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ว ันท ี ่  ๑๑ ส ิ งหาคม              

พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
         ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จำนวน ๒๖๓,๘๒๘,๒๗๐.๑๑ บาท 
         ๑.๑.๒ เงินสะสม         จำนวน ๔๑๕,๐๓๒,๙๕๐.๔๖ บาท 
         ๑.๑.๓ เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๙๐,๓๐๘,๒๔๑.๑๗ บาท 
         ๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย

จำนวน ๑ โครงการ รวม ๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นหกพันบาท) 
         ๑.๑.๕ รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๔๗ 

โครงการ รวม ๘๔๒,๘๑๐.๒๒ บาท 
   ๑.๒ เงินกู้คงค้าง จำนวน ๙0,๔๓๗,๔๑๗.๔๐ บาท 
   ๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   ๒.๑ รายรับจริง จำนวน ๓๕๑,๖๔๙,๐๖๓.๕๖ บาท ประกอบด้วย 
         หมวดภาษีอากร   จำนวน ๑๖,๒๔๒,๒๒๓.๒๑ บาท 
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        หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 
             จำนวน ๔๐๕,๙๒๙.๖๐ บาท 
         หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     จำนวน ๙๗๔,๑๖๒.๘๑ บาท 
         หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 
       จำนวน ๐.๐๐ บาท 
         หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน ๔๒๒,๗๕๙.๗๐ บาท 
         หมวดรายได้จากทุน  จำนวน ๗๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท  
         หมวดภาษีจัดสรร  จำนวน ๒๖๘,๒๖๔,๒๘๘.๑๔ บาท 
         หมวดเงินอุดหนุน  จำนวน ๖๔,๖๒๗,๗๐๐.๐๐ บาท 
   ๒.๒ เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์                      

จำนวน ๑๔๗,๒๖๕,๐๘๕.๔๓ บาท 
   ๒.๓ รายจ่ายจริง จำนวน ๒๑๙,๙๗๖,๕๒๒.๔๘ บาท ประกอบด้วย 
          งบกลาง   จำนวน ๓๖,๕๖๐,๔๘๐.๐๐ บาท 
          งบบุคลากร   จำนวน ๘๔,๕๓๓,๙๕๘.๖๕ บาท 
          งบดำเนินงาน  จำนวน ๒๔,๕๑๗,๙๖๙.๘๓ บาท 
          งบลงทุน   จำนวน ๗๔,๓๖๔,๑๑๔.๐๐ บาท 
         งบเงินอุดหนุน  จำนวน ๐.๐๐ บาท 
         งบรายจ่ายอื่น  จำนวน ๐.๐๐ บาท 
   ๒.๔ รายจ ่ายท ี ่จ ่ายจากเง ินอ ุดหน ุนท ี ่ ร ัฐบาลให ้ โดยระบุ

วัตถุประสงค์ จำนวน ๒๑,๕๘๕,๗๒๙.๙๕ บาท 
   ๒.๕ มีการจ ่ายเง ินสะสมเพื ่อดำเน ินการตามอำนาจหน้าที่       

จำนวน ๖,๔๒๐.๐๐ บาท 
   ๒.๖ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 
  จำนวน 0.๐๐ บาท 
   ๒.๗ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.๐๐ บาท 
    
   ๓. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกอบด้วย 
   ประมาณการรายรับ ตั้งไว้จำนวน ๔๖๕,0๖๘,๐๐๐ บาท 

                                       ประเภทรายรับ           งบประมาณ (บาท) 
                                  หมวดภาษีอากร                         จำนวน     ๑๗,๓๐๐,๐๐ บาท 
                                  หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต จำนวน        ๔0๕,๐00 บาท 
                                  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                    จำนวน     ๑,๑0๖,๕๐๐ บาท 
                                  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                         จำนวน        ๔๐๑,๐๐0 บาท 
                                  หมวดรายได้จากทุน                           จำนวน        ๕o0,๐00 บาท 
                                  หมวดภาษีจัดสรร                              จำนวน ๒๘๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท 
                                  หมวดเงินอุดหนุน                              จำนวน ๑๖๓,๐๕๕,๕๐๐ บาท 
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     ประมาณการรายจ่าย ตั้งไว้จำนวน ๔๖๕,0๖๘,๐๐๐ บาท 

ด้าน/แผนงาน/งาน งบประมาณ (บาท) 
           ด้านบริหารทั่วไป  
แผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน ๑๐๑,๒๔๓,๖๙๑ บาท 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน จำนวน     ๔,๓๕๔,๖๖๐ บาท 

 
          ด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา จำนวน    ๑๐,๑๐๐,๔๘๐ บาท 
แผนงานสาธารณสุข จำนวน    ๙๐,๗๕๓,๘๘๐ บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน         ๓๐๐,๐๐0 บาท 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน      ๒,๑๒๘,๐๕๐ บาท 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
  

จำนวน      ๓,๑๔๖,๙๐๐ บาท 

           ด้านการเศรษฐกิจ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน   ๒๑๑,๐๖๘,๐๖๔ บาท 
แผนงานการเกษตร 
 

จำนวน       ๓,๐๐๐,๐00 บาท 

           ด้านการดำเนินงานอ่ืน  
แผนงานงบกลาง จำนวน     ๓๘,๙๗๒,๒๗๕ บาท 

 
 รายละเอียดปรากฏตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา เพ ื ่อให ้สภาองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดพะเยาได ้พ ิจารณา              
ให้ความเห็นชอบ 

 
ประธานสภา อบจ.พะเยา    ตามที่ท่านนายกฯ ได้แถลงถึงรายละเอียดหลักการและเหตุผล                 

ของร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น                   
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น                  
พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕65 หมวด ๓ ว่าด้วย
ญัตติ ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการ
แห่งข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์ที่จะอภิปราย 
ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว  
   จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามในประเด็น
ใดหรือไม่ครับ เชิญครับ 
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 หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย ซึ่งตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น       
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕65 ข้อ ๖๕ ที่กำหนดว่า 
ถ้าไม่มีผู้ใดจะอภิปรายต่อไป ให้ถือว่าเป็นการปิดอภิปรายฯ   

ดังนั้น ผมขอปิดการอภิปราย  และจะให้สภาฯ ได้ลงมติว่าจะรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หรือไม่ 

ผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ ในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุมครับ 

 
เลขานุการสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในทีป่ระชุมจำนวน 24 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
 
ประธานสภา อบจ.พะเยา  จำนวนสมาชิกสภาฯในที ่ประชุม 24 ท่าน ครบองค์ประชุม          

ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ ต่อไปครับ  
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควรรับหลักการแห่งร ่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา โปรดยกมือขึ้นครับ ขอให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะค้างไว้ก่อนครับ 

 
เลขานุการสภาฯ   รับหลักการ จำนวน 23 เสียง  

 
ประธานสภา อบจ.พะเยา    สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
โปรดยกมือขึ้นครับ 

 
เลขานุการสภาฯ   ไม่รับหลักการ   -ไม่มี-   
 
ประธานสภา อบจ.พะเยา   ที่ประชุมมีมติรับหลักการ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน

จังหวัด เรื ่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ดังนี้ 

รับหลักการ  จำนวน   23   เสียง 
ไม่รับหลักการ     -ไม่มี-  
งดออกเสียง   จำนวน   1   เสียง  
 
เมื ่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มีมติร ับหลักการ      

แห่งร ่างข ้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖7 แล้ว             
ซึ ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น     
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕65 ข้อ ๔๕ วรรคสาม 
กำหนดว่าญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จะพิจารณาสามวาระ 
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รวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอ       
คำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  

ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ กระบวนการและขั้นตอนต่อไป   
คือ การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 เพื ่อให้เป็นไปตามระเบียบ        
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ ่มเติมถึง       
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕65 ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบและกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทราบ 

 
เลขานุการสภาฯ  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ข้อระเบียบ     

ที่เก่ียวข้อง ภายหลังที่สภาฯ มีมตริับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายฯ แล้ว มีดังนี้ครับ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. ๒๕65  

ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที ่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว     
ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่น   
ส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และ
ที ่ประชุมสภาท้องถิ ่น จะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติด้วย  

ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง 
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติม ร่าง
ข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติ เป็น
รายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการ
เสนอญัตติ  

 
ข้อ ๑๐๓  คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มี ๒ ประเภท คือ  
       (๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น

มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  
 (๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภา

ท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน
แต่ไม่เกินเจ็ดคน  

ข้อ ๑๐๕ สภาท้องถิ่นมีอำนาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่
ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ ่นชุดต่างๆ       
ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้  

 (๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  
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ข้อ ๑๐๗ ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภา

ท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่
สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่ า
สองคน ฯลฯ 
  การเสนอชื ่อให้เสนอได้ไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที ่ประชุมมีมติ          
เป็นอย่างอื่น และให้นำวิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ตามข้อ ๑๒  
มาใช้บังคับ โดยอนุโลม 
 ข้อ 80 เมื ่อประธานสภาท้องถิ ่น ถามที ่ประชุมสภาท้องถิ่น         
ว่าในเรื่องที่มีผู้เสนอนั้นจะมีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ให้ถือว่า                    
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วย ครับ 

 
ประธานสภา อบจ.พะเยา  เลขานุการสภาฯ ได้ช ี ้แจงข้อระเบียบให้ท ี ่ประชุมรับทราบแล้ว      

สำหรับกระบวนการต่อไป คือให้สมาชิกสภาฯ เสนอว่าควรกำหนดให้                       
มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ จำนวนกี่คน ขอเชิญเสนอครับ  
เชิญ นางพิสมัย  ใจวัง ครับ 

 
นางพิสมัย  ใจวัง  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา   ดิฉัน  
ส.อบจ.พะเยา นางพิสมัย  ใจวัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 4

อำเภอเมืองพะเยา ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖7 เป็นคณะกรรมการสามัญ            
มีจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่านค่ะ 

 
ประธานสภา อบจ.พะเยา   ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ  เชิญครับ 
 
นายเดชศรี  ธิวงค์  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผม     
ส.อบจ.พะเยา  นายเดชศรี  ธิวงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 6   

อำเภอเมืองพะเยา ขอรับรอง ครับ 
 
นายอนุวัฒน์  ใจบุญ   เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผม     
ส.อบจ.พะเยา  นายอนุว ัฒน์  ใจบุญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา                 

เขต 3 อำเภอเมืองพะเยา ขอรับรองครับ 
 
ประธานสภา อบจ.พะเยา  ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ นางพิสมัย  ใจวัง สมาชิกสภาองค์การ 
 บริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 4 อำเภอเมืองพะเยา เสนอให้คณะกรรมการ 

 แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖7  
 เป็นคณะกรรมการสามัญ มีจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน 
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จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควรเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ 

เมื่อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น ถือว่าที ่ประชุมเห็นชอบให้มี
คณะกรรมการแปรญัตต ิร ่างข ้อบัญญัต ิงบประมาณรายจ ่ายประจำปี              
พ.ศ. 2567 เป ็นคณะกรรมการสามัญ มีจำนวนทั ้งส ิ ้น 7 คน ตามที่               
นางพิสมัย ใจวัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 4 
อำเภอเมืองพะเยา เสนอครับ 

โดยที ่สภาฯ จะเลือกคณะกรรมการแปรญัตติทีละคน ตั ้งแต่
กรรมการคนที่ 1 เป็นต้นไป จนกว่าจะครบ 7 คน ครับ  

ต่อไปจะเป็นการเสนอชื ่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖7 โดยให้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติเริ่มจาก 
คนที่ 1 และขอให้มีสมาชิกสภาฯ อย่างน้อย ๒ คน รับรองครับ เชิญครับ                     
เชิญ นายเดชศรี  ธิวงค์ ครับ  

 
นายเดชศรี  ธิวงค์   เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผม       
ส.อบจ.พะเยา นายเดชศรี  ธิวงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 6  

อำเภอเมืองพะเยา  ขอเสนอ นายอนุวัฒน์  ใจบุญ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 3 อำเภอเมืองพะเยา เป็นคณะกรรมการ      
แปรญัตติ คนที่ ๑ ครับ 

 
ประธานสภา อบจ.พะเยา   ขอผู้รับรอง 2 ท่าน เชิญครับ 
 
นายเสวียน  มะโนชัย  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผม        
ส.อบจ.พะเยา นายเสวียน มะโนชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 3   

อำเภอปง ขอรับรองครับ 
 
นายมานพ  ศูนย์กลาง  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผม        
ส.อบจ.พะเยา นายมานพ  ศูนย์กลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 1   

อำเภอจุน ขอรับรองครับ 
 
ประธานสภา อบจ.พะเยา  สมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อผู้ที่สมควรเลือกให้เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่า ที่ประชุมให้ความ
เห ็นชอบให้ นายอนุว ัฒน์  ใจบุญ สมาช ิกสภาองค์การบร ิหารส่วน        
จังหวัดพะเยา เขต 3 อำเภอเมืองพะเยา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ 
ครับ 

ต่อไปขอให้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่เห็นควรเลือกเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ คนที่ ๒ เชิญ สิบเอกบุญเดช  อินต๊ะสาร ครับ 
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สิบเอกบุญเดช  อินต๊ะสาร  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผม  
ส.อบจ.พะเยา สิบเอกบุญเดช  อินต๊ะสาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

เขต 3 อำเภอดอกคำใต้ ขอเสนอ นายนิคม  ศรีวิราช สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 1 อำเภอดอกคำใต้ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
คนที่ 2 ครับ 

 
ประธานสภา อบจ.พะเยา   ขอผู้รับรอง 2 ท่าน เชิญครับ 
 
นายธนากร  ใจกล้า  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผม        
ส.อบจ.พะเยา นายธนากร  ใจกล้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 4   

อำเภอเชียงคำ ขอรับรองครับ 
 
นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผม        
ส.อบจ.พะเยา นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา   

เขต 2 อำเภอดอกคำใต ้ขอรับรองครับ 
 
ประธานสภา อบจ.พะเยา  สมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อผู้ที่สมควรเลือก ให้เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่า ที่ประชุมให้ความ
เห็นชอบให้ นายนิคม  ศรีวิราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
เขต 1 อำเภอดอกคำใต้ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 ครับ 

ต่อไปขอให้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่เห็นควรเลือกเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ คนที่ 3 เชิญ นายชำนาญ  บัวแดง ครับ 

 
นายชำนาญ  บัวแดง     เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผม  
ส.อบจ.พะเยา นายชำนาญ  บัวแดง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 2 

อำเภอจุน ขอเสนอ นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดพะเยา เขต 2 อำเภอดอกคำใต้ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ        
คนที่ 3 ครับ 

 
ประธานสภา อบจ.พะเยา   ขอผู้รับรอง 2 ท่าน เชิญครับ 
 
นายฐิติวัชร์ ตันตละ  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผม        
ส.อบจ.พะเยา นายฐิติวัชร์  ตันตละ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 1   

อำเภอเมืองพะเยา ขอรับรองครับ 
 
นายบูรณาการ  ตาคำ  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผม        
ส.อบจ.พะเยา นายบูรณาการ  ตาคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา                   

เขต 1 อำเภอปง ขอรับรองครับ 
 
 

/สมาชิกสภาฯ… 
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ประธานสภา อบจ.พะเยา  สมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อผู้ที ่สมควรเลือกให้เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่า ที่ประชุมให้ความ
เห็นชอบให้ นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา เขต 2 อำเภอดอกคำใต้ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 
ครับ 

ต่อไปขอให้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่เห็นควรเลือกเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ คนที่ 4 เชิญ นางพิสมัย  ใจวัง ครับ 

 
นางพิสมัย  ใจวัง   เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ดิฉัน   
ส.อบจ.พะเยา นางพิสมัย  ใจวัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 4 

อำเภอเมืองพะเยา ขอเสนอ นายบุญสินธุ์  มังคลาด สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 3  อำเภอเชียงคำ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
คนที่ 4 

 
ประธานสภา อบจ.พะเยา   ขอผู้รับรอง 2 ท่าน เชิญครับ 
 
นายเข้ม  อัศราช  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผม        
ส.อบจ.พะเยา นายเข้ม  อัศราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 1   

อำเภอภูซาง ขอรับรองครับ 
 
นายมงคล  หลักฐาน  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผม        
ส.อบจ.พะเยา นายมงคล  หลักฐาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 2 

อำเภอเมืองพะเยา ขอรับรองครับ 
 
ประธานสภา อบจ.พะเยา  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์ที ่จะเสนอชื ่อผู ้ที ่สมควรเลือก       

ให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 อีกหรือไม่  ถ้าไม่มี ถือว่า ที่ประชุม   
ให้ความเห็นชอบให้ นายบุญสินธุ์  มังคลาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา เขต 3 อำเภอเชียงคำ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 ครับ 

ต่อไปขอให้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่เห็นควรเลือกเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ คนที่ 5 เชิญ นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ ครับ 

 
นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผม   
ส.อบจ.พะเยา นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

เขต 2 อำเภอดอกคำใต้ ขอเสนอ นายฐิติวัชร์  ตันตละ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 1 อำเภอเมืองพะเยา เป็นคณะกรรมการ       
แปรญัตติ คนที่ 5 ครับ 

 
ประธานสภา อบจ.พะเยา  ขอผู้รับรอง 2 ท่าน เชิญครับ 
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นายบุญมี  จิตนารี  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผม        
ส.อบจ.พะเยา นายบุญมี  จิตนารี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 5  

อำเภอเมืองพะเยา ขอรับรองครับ 
 
นายอนุวัฒน์  ใจบุญ  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผม        
ส.อบจ.พะเยา นายอนุวัฒน์  ใจบุญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 3   

อำเภอเมืองพะเยา ขอรับรองครับ 
 
ประธานสภา อบจ.พะเยา   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อผู้ที่สมควรเลือกให้เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่า ที่ประชุมให้ความ
เห็นชอบให้ นายฐิติวัชร์  ตันตละ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา เขต 1 อำเภอเมืองพะเยา เป็นคณะกรรมการ แปรญัตติคนที ่5 ครับ 

ต่อไปขอให้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่เห็นควรให้เป็น คณะกรรมการ
แปรญัตติฯ คนที่ 6 เชิญ นายฐิติวัชร์  ตันตละ ครับ 

 
นายฐิติวัชร์  ตันตละ     เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผม   
ส.อบจ.พะเยา นายฐิติว ัชร์  ตันตละ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา                    

เขต 1 อำเภอเมืองพะเยา ขอเสนอ นายบูรณาการ  ตาคำ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 1  อำเภอปง เป็นคณะกรรมการ     
แปรญัตติ คนที่ 6 

 
ประธานสภา อบจ.พะเยา     ขอผู้รับรอง 2 ท่าน เชิญครับ 
 
นายประทีป  อินธิมา  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผม        
ส.อบจ.พะเยา นายประทีป  อินธ ิมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา               

เขต 2 อำเภอภูซาง ขอรับรองครับ 
 
นายธนากร  ใจกล้า  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผม        
ส.อบจ.พะเยา นายธนากร  ใจกล้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 4  

อำเภอเชียงคำ ขอรับรองครับ 
 
ประธานสภา อบจ.พะเยา  สมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อผู้ที ่สมควรเลือกให้เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 6 อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมให้ความ
เห็นชอบให้ นายบูรณาการ  ตาคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา เขต 1 อำเภอปง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 6 ครับ  

ต ่อไปขอให ้ เสนอช ื ่ อสมาช ิกสภาฯ ท ี ่ เห ็นควรเล ือกเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 7 เชิญ นายอะดิเรก  กองมงคล ครับ 
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นายอะดิเรก  กองมงคล   เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผม  
ส.อบจ.พะเยา นายอะดิเรก  กองมงคล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา     

เขต 2 อำเภอเชียงคำเสนอ นายมงคล  หลักฐาน สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา เขต 2 อำเภอเมืองพะเยา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ        
คนที่ 7 ครับ 

 
ประธานสภา อบจ.พะเยา   ขอผู้รับรอง 2 ท่าน  เชิญครับ 
 
สิบเอกบุญเดช  อินต๊ะสาร  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผม        
ส.อบจ.พะเยา สิบเอกบุญเดช  อินต๊ะสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

เขต 3 อำเภอดอกคำใต ้ขอรับรองครับ 
 
นายมานพ  ศูนย์กลาง   เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผม        
ส.อบจ.พะเยา นายมานพ  ศูนย์กลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 1 

อำเภอจุน ขอรับรองครับ 
 
ประธานสภา อบจ.พะเยา   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อผู้ที่สมควรเลือกให้เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 7 อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมให้ความ
เห็นชอบนายมงคล  หลักฐาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
เขต 2 อำเภอเมืองพะเยา  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 7 ครับ 

สร ุปสภาฯ ได ้ เล ือกคณะกรรมการแปรญัตต ิร ่างข ้อบ ัญญัติ
งบประมาณรายจ ่ายประจำป ี พ.ศ. ๒๕๖7 จำนวนทั ้งส ิ ้น 7 ท ่าน
ประกอบด้วย 

 คนที่ 1 นายอนุวัฒน์  ใจบุญ     ส.อบจ.พะเยา   เขต 3 อำเภอเมืองพะเยา  
 คนที่ 2 นายนิคม  ศรีวิราช       ส.อบจ.พะเยา   เขต 1 อำเภอดอกคำใต้ 
 คนที่ 3 นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ ส.อบจ.พะเยา เขต 2 อำเภอดอกคำใต้ 
 คนที่ 4 นายบุญสินธุ์  มังคลาด   ส.อบจ.พะเยา   เขต 3 อำเภอเชียงคำ 
 คนที่ 5 นายฐิติวัชร์  ตันตละ      ส.อบจ.พะเยา   เขต 1 อำเภอเมืองพะเยา  
 คนที่ 6 นายบูรณาการ  ตาคำ     ส.อบจ.พะเยา  เขต 1 อำเภอปง 
 คนที่ 7 นายมงคล  หลักฐาน      ส.อบจ.พะเยา  เขต 2 อำเภอเมืองพะเยา 
 
ประธานสภา อบจ.พะเยา  เมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7  ครบทั้ง 7 ท่านแล้ว ต่อไปผมจะขอหารือ
ห้วงเวลาของการยื่นคำแปรญัตติ ที่จะกำหนดให้สมาชิกสภาฯ หรือท่าน
นายกฯ ที่ประสงค์จะยื่นคำแปรญัตติ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ว่าเห็นควร
กำหนดระยะเวลาก ี ่ ว ัน กำหนดเวลาและสถานท ี ่ ร ับคำแปรญ ัตติ                
โดยห้วงเวลา ต้องไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงตามที่กำหนดในระเบียบข้อ 45 
วรรคสาม เชิญท่านสมาชิกฯ เสนอความเห็นครับ เชิญ นายฐิติวัชร์  ตันตละ ครับ 
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นายฐิติวัชร์  ตันตละ   เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผม 
ส.อบจ.พะเยา  นายฐิติวัชร์  ตันตละ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 1

อำเภอเมืองพะเยา ขอเสนอกำหนดห้วงเวลาในการยื่นเสนอคำแปรญัตติ 
จำนวน 3 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม  
2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ 
ณ ห้องรับรองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ครับ 

 
ประธานสภา อบจ.พะเยา   ขอผู้รับรอง 2 ท่าน เชิญครับ  
 
นายชำนาญ  บัวแดง  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผม        
ส.อบจ.พะเยา นายชำนาญ  บัวแดง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 2 

อำเภอจุน ขอรับรองครับ 
 
นายบุญสินธุ์  มังคลาด  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผม         
ส.อบจ.พะเยา นายบุญสินธุ ์  มังคลาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา      

เขต 3 อำเภอเชียงคำ ขอรับรองครับ 
 
ประธานสภา อบจ.พะเยา   ท่านสมาชิกฯ ครับ นายฐิติวัชร์  ตันตละ สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 1 อำเภอเมืองพะเยา เสนอกำหนดห้วงเวลา
ในการยื่นเสนอคำแปรญัตติ จำนวน 3 วัน เริ ่มตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 
2566 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ตั ้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา   
16.30 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องรับรองสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน
หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผู ้เสนอเป็นอย่างอื่น ถือว่าเห็นชอบกำหนดห้วงเวลา       
ในการยื่นเสนอคำแปรญัตติ จำนวน 3 วัน เริ ่มตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 
2566 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. 
โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องรับรองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา ครับ 

ต่อไปผมขอเสนอให้มีการกำหนดระยะเวลาพิจารณาคำแปรญัตติ 
ภายหล ังป ิดร ับคำแปรญ ัตต ิแล ้ว  ว ่าควรกำหนดให ้คณะกรรมการ              
แปรญัตต ิ  ใช ้ เวลาในการพิจารณาคำแปรญัตต ิท ี ่ร ับไว้ และร ่วมกัน               
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ จำนวนกี ่ว ัน  เชิญท่าน              
สมาชิกฯ เสนอครับ เชิญนายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ ครับ 

 
นายวิเชษฐ์ วงศ์ประสิทธิ์    เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผม  
ส.อบจ.พะเยา  นายวิเชษฐ์ วงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 2 

อำเภอดอกคำใต้ ขอเสนอให้กำหนดห้วงเวลาในการพิจารณา คำแปรญัตติไว้ 
จำนวน 8 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2566  ถึงวันที่ 6 กันยายน 2566 
ตั ้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ         
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ครับ 

 
ประธานสภา อบจ.พะเยา   ขอผู้รับรอง 2 ท่าน เชิญครับ 

/เรียน... 
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นางพิสมัย  ใจวัง  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นางพิสมัย  ใจวัง              
ส.อบจ.พะเยา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 4 อำเภอเมืองพะเยา    

ขอรับรองคะ  
 
นายเข้ม  อัศราช  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผม      
ส.อบจ.พะเยา  นายเข้ม  อัศราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 1

อำเภอภูซาง ขอรับรองครับ 
 
ประธานสภา อบจ.พะเยา   ท่านสมาชิกฯครับ นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 2 อำเภอดอกคำใต้ เสนอให้กำหนดห้วงเวลา
ในการพิจารณาคำแปรญัตติไว้ จำนวน 8 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 
2566 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. 
โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด เสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ  
        ถ้าไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอื่น ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบกำหนดห้วงเวลา
ในการพิจารณาคำแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ไว้จำนวน 8 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 
30 สิงหาคม 2566  ถึงวันที่ 6 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. 
ถึงเวลา 16.30 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ เป็นอันว่าการประชุม
พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ    
สภาฯ ได้ม ีมติร ับหลักการ และเห็นชอบ กำหนดระยะเวลาพิจารณา           
คำแปรญัตติ ระยะเวลารับคำแปรญัตติ และได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ                
เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ  

ต่อไป เชิญเลขานุการสภาฯ นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ               
ท ี ่สภาฯ ได ้เล ือกไว ้ จำนวน 7 ท่าน โดยบอกนัดในที ่ประช ุมสภาฯ               
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.  ๒๕๔๗ แก ้ ไขเพ ิ ่มเต ิมถ ึง (ฉบ ับท ี ่  3) พ.ศ.  ๒๕65 ข ้อ 23                  
เพื่อดำเนินการประชุมเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งการนัดประชุมครั้งแรก ตามระเบียบฯ ข้อ 109 
กำหนดให้เลขานุการสภา เป็นผู้นัดครับ 

 
เลขานุการสภาฯ  ขอบคุณท่านประธานสภาฯ  ครับ 

เรียน คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำป ี  พ.ศ.  2567 ท ุกท ่านคร ับ เพ ื ่อให ้ เป ็นไปตามระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕65 ข้อ 109 ที่กำหนดให้เลขานุการ
สภาท้องถิ ่นเป็นผู ้นัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่น      
ครั้งแรก เพื ่อเล ือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และเลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ผมขอนัดคณะกรรมการแปรญัตติทั้ง 7 ท่าน  

/ที่อยู่ใน...       
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ที่อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้แล้ว เข้าประชุมภายหลังจากที่ท่านประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ครั้งที่ 1 ในวันนี้แล้ว ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
แห่งนี้ ขอบคุณครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ  
ประธานสภา อบจ.พะเยา  ข้อหาร ือของสมาช ิกสภาองค์การบริหารส ่วนจังหวัดพะเยา           

ในการประชุมสภาฯ ครั ้งนี ้ ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา ท่านใด มายื่นหนังสือสอบถามหรือมีข้อหารือแต่อย่างใดครับ 

ผมก็ได้ดำเนินการประชุมจนครบทุกระเบียบวาระแล้ว ขอขอบคุณ
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านรองนายกฯ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯทุกท่าน ตลอดจนท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ผู้อำนวยการกอง 
ทุกท่าน ผมขอปิดการประชุมครับ 

 
ปิดการประชุม   เวลา 15.20 น. 
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